



ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. นํ้ายาถูพื้น จำนวน ๒ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. นํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาฆ่าเชื้อ จำนวน ๓ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๐.๐๐ บาท (แปดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ไม้กวาด จำนวน ๔ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐.๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงและเครื่องใช้ต่าง ๆ จำนวน ๓ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. แปรงขัดส้วม จำนวน ๓ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐.๐๐ บาท (เก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. กระดาษชำระใช้ในห้องน้ำ จำนวน ๑ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๗. นํ้ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จำนวน ๑๒ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๘. ไม้กวาด จำนวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๙. ถุงขยะ จำนวน ๑๐ ท่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๑๐. ผ้าขนหนู จำนวน ๑๔ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๑๑. กล่องสำหรับบรรจุหีบห่อ จำนวน ๓ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๐.๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชุตติไกร ตันติชัยวนิช)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ : วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือแนบเอกสาร) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Link ภายนอก : http://www.ssoplaukdaeng.com/web/index.php หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ลงชื่อ (นางสาวเกล้าฟ้า ธัญญสิทธิ์) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..... ลงชื่อ (นายชุตีไกร ตันติชัยวนิช) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ลงชื่อ (นางสาวเกล้าฟ้า ธัญญสิทธิ์) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗	
ผู้รับผิดชอบการตีประกาศ ลงชื่อ (นางสาวปริยานุช บุญกลิ่น) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้รับผิดชอบการปลดประกาศ ลงชื่อ (นางสาวนිරชา จนวนรุ่ง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
พยาน ลงชื่อ (นางสาวสุนิษา เขียวกาส) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗	